

**BÀI HỌC KINH NGHIỆM
TRONG VIỆC TỔ CHỨC SEA GAMES 31 TẠI VIỆT NAM**

Tổng cục Thể dục thể thao

Kính gửi:

Nhiệm vụ quan trọng và cũng là thử thách hết sức to lớn của Tổng cục TDTT trong 6 tháng đầu năm 2022 là tham mưu cho lãnh đạo Bộ VHTTDL phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan để hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31. Mặc dù chúng ta đã từng tổ chức SEA Games 22 năm 2003 cùng nhiều sự kiện thể thao quốc tế tầm cỡ châu lục, song trong bối cảnh đất nước và khu vực Đông Nam Á còn chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, khối lượng công việc lớn, phức tạp, thời gian triển khai cấp bách và kinh phí phân bổ chậm thì có thể nói rằng đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, có những thời điểm tưởng chừng không thể hoàn thành. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mà trực tiếp là Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31 và Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Phó Trưởng Ban Tổ chức thường trực, cùng với sự phối hợp chặt chẽ trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm của các Cục, Vụ, các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, tham mưu tổ chức một kỳ SEA Games rất thành công, để lại nhiều ấn tượng đối với bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022 tại Hà Nội và 11 địa phương khu vực phía Bắc, gồm: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang và Phú Thọ. Tham dự Đại hội có tổng số 7.267 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á; 164 quan chức quốc tế; 3.115 trọng tài, hơn 3.000 tình nguyện viên, 3.109 phóng viên báo chí (trong đó có 696 phóng viên quốc tế) và hàng chục nghìn nhân viên phục vụ. Với số lượng như vậy, SEA Games 31 không phải là kỳ SEA Games có quy mô trung bình trong lịch sử các kỳ SEA Games đã từng được tổ chức. Song nếu xét trong bối cảnh đặc biệt của khu vực khi đại dịch COVID-19 vẫn còn đang tiếp diễn, việc tổ chức một sự kiện thể thao quốc tế có quy mô lớn SEA Games 31 là một cố gắng rất lớn của nước chủ nhà Việt Nam, qua nhìn nhận của bạn bè quốc tế.

Sau khi SEA Games 31 kết thúc, qua tổng hợp đánh giá của giới chuyên môn cũng như dư luận trong và ngoài nước, có thể khẳng định SEA Games 31 đã được tổ chức thành công trên nhiều phương diện, cả về công tác tổ chức điều hành, chất lượng chuyên môn và hiệu quả quảng bá hình ảnh đất nước.

Về công tác tổ chức, điều hành Đại hội, cho dù quá trình chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 diễn ra trong giai đoạn gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 cũng như tình hình thế giới biến động phức tạp, song với nỗ lực tổng hợp và sự phối hợp đồng bộ, trên tinh thần trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương liên quan, chúng ta đã hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức SEA

Games 31 trong một thời gian ngắn, trên tinh thần triệt để tiết kiệm, đầu tư trọng tâm, trọng điểm song vẫn đảm bảo sự trọng thị, chu đáo, phù hợp với quy định, thông lệ quốc tế. Ban Tổ chức SEA Games 31 đã xây dựng, ban hành Đề án tổng thể cùng các kế hoạch, phương án, văn bản hướng dẫn để làm cơ sở cho các Tiểu ban, Ban Tổ chức địa phương xây dựng, triển khai kế hoạch cụ thể, chi tiết. Công tác phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng là tương đối tốt, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Đặc biệt, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương đều quan tâm chỉ đạo quyết liệt, qua đó đã kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội.

Về chất lượng chuyên môn, tuy chịu ảnh hưởng bởi COVID-19, các vận động viên thiếu cơ hội để thi đấu, tập luyện, số lượng vận động viên tham dự SEA Games 31 không đông so với kỳ SEA Games trước, song SEA Games 31 là một kỳ Đại hội có chất lượng chuyên môn tốt. Với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, các cuộc thi đấu đều diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao. Qua SEA Games 31 đã phát hiện nhiều gương mặt vận động viên trẻ, tiềm năng, có triển vọng để đầu tư phát triển thành tích ở cấp độ châu lục, thế giới. Đặc biệt, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ấn tượng tại SEA Games 31. Thành công lớn nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games lần này là bảo vệ danh hiệu vô địch SEA Games của môn Bóng đá nam và môn bóng đá nữ. Bên cạnh đó, nhiều đội tuyển như Điền kinh, Bơi lội, Thể dục dụng cụ, Canoeing, Rowing, Vật, Taekwondo, Karate...

Về hiệu quả quảng bá hình ảnh đất nước, xét trên khía cạnh này SEA Games 31 là kỳ Đại hội thể thao quốc tế thành công nhất từ trước đến nay được tổ chức tại Việt Nam. Chúng ta đã tranh thủ cơ hội đăng cai Đại hội để tiếp tục quảng bá hình ảnh đất nước, dân tộc Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, có truyền thống lịch sử hào hùng, đang trên đường phát triển thịnh vượng. SEA Games 31 tạo được nhiều dấu ấn về mặt truyền thông, được dư luận quốc tế ghi nhận. Những hình ảnh về cổ động viên Việt Nam thân thiện, cán bộ và tình nguyện viên của Ban Tổ chức chủ nhà nhiệt tình, trách nhiệm đã được lan tỏa rộng rãi, tạo được ấn tượng tốt đẹp trong cộng đồng Đông Nam Á. Thông điệp của Đại hội “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” được bạn bè quốc tế đánh giá cao, cho rằng là thông điệp phù hợp trong giai đoạn hiện nay hướng tới xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, thịnh vượng.

Việc chúng ta chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh cũng đã khiến bạn bè trong khu vực hoan nghênh, nể phục. Tổ chức thành công SEA Games 31 là minh chứng thiết thực nhất cho việc Việt Nam đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, kinh tế phục hồi và sẵn sàng cất cánh.

SEA Games 31 được tổ chức đúng vào lúc chúng ta mở cửa du lịch trở lại, đóng vai trò hết sức quan trọng, là một "cú hích" để làm bùng nổ du lịch trong thời gian tới. Thực tế trong những ngày qua, lượng du khách quốc tế và trong nước đã tăng đột biến trước, trong và sau Đại hội. Các khách sạn, điểm du lịch cũng được hưởng lợi lớn từ SEA Games 31. Thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Nam Định, tỉnh Phú Thọ và tất cả các địa phương có tổ chức môn thi của SEA Games 31 đều để lại dấu ấn mạnh nơi bạn bè quốc tế. Hình ảnh của các địa phương quảng bá rộng rãi không chỉ ở Đông Nam Á mà trên thế giới, thông qua

các hoạt động truyền thông với tần suất rất lớn và số lượng hàng tỷ lượt người đón xem.

Qua việc tổ chức SEA Games 31 có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm để phục vụ cho việc tổ chức các sự kiện quốc tế có quy mô lớn hơn trong thời gian tới, đó là:

1. SEA Games 31 một lần nữa khẳng định niềm tin vào năng lực, trình độ tổ chức sự kiện và bản lĩnh của Đảng, Chính phủ và nhân dân ta trong khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách để hoàn thành những nhiệm vụ chính trị quan trọng.

2. SEA Games 31 một lần nữa cho thấy quyết tâm của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân có ý nghĩa quyết định để tạo nên thành công. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương chính là nguồn sức mạnh tổng hợp; sự tham gia, cổ vũ nhiệt thành của đông đảo quần chúng nhân dân, người hâm mộ thể thao cả nước là nguồn cảm hứng và động lực to lớn giúp tạo nên một kỳ SEA Games thành công rực rỡ.

3. SEA Games 31 cũng là một ví dụ điển hình của sự phối hợp chặt chẽ giữa các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ. Nếu xem đây là một sự kiện của riêng ngành Thể dục thể thao, chắc chắn Tổng cục TDTT không thể hoàn thành nhiệm vụ.

4. SEA Games 31 diễn ra thành công nhưng còn nhiều vấn đề cần rút kinh nghiệm. Quá trình chuẩn bị SEA Games 31 diễn ra dài nhưng thời gian triển khai thực tế các công tác tổ chức Đại hội lại khá ngắn (sau khi có phân bổ kinh phí). Để làm tốt hơn những sự kiện quốc tế tương tự, cần sớm phân bổ kinh phí để đảm bảo quỹ thời gian triển khai các công việc chuẩn bị một cách chu đáo, đúng quy định.

5. Thành công về mặt chuyên môn của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 xuất phát từ quá trình đầu tư, chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng trong gần 2 năm cho lực lượng vận động viên tham dự SEA Games 31. Đây chính là bài học kinh nghiệm quan trọng trong công tác chuẩn bị lực lượng tham dự các sự kiện thể thao quốc tế lớn trong tương lai./.